



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐๗๕ ๔๘๑๑๓๓-๕

ที่ นศ ๐๐๓๒.๓๐๑(๐๔)/

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมวิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

แก่บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้ขออนุมัติให้มีการจัดกิจกรรมอบรมวิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง” แก่บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม คือ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ข้อพิจารณา

บัดนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้จัดกิจกรรมอบรมวิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง” แก่บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้

ข้อเสนอ

รับทราบรายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมวิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง” แก่บุคลากรในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอนุญาตให้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต

(นางอารมณี ระย้า)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ/อนุญาต

(นายกรีธา ต่อสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติในการ
จัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง” แก่บุคลากรในหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทสรุปการดำเนินงาน

กิจกรรมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง” แก่บุคลากรในหน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังนี้ คือ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จำนวน ๒๕๒ คนระยะเวลาดำเนินการ คือ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ สถานที่จัดกิจกรรม คือ ห้องประชุมโกวิทย์ ตึกอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง นั้น

ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

กิจกรรมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง” แก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยวิทยากร คือ คุณอารมณี รัชยา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. สถานที่จัดกิจกรรม คือ ห้องประชุมโกวิทย์ ตึกอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ซึ่งมีบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๒ คน

ภาพประกอบการจัดกิจกรรม

กิจกรรมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

แก่บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโกวิทย์ ตึกอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

